

Lc 1,39-56

1:39 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.

1:40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

1:41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đưa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần,

1:42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

1:43 Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy?

1:44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đưa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.

1:45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

1:46 Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

1:47 thần trí tôi hơn hờ vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

1:48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

1:49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn!

1:50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

1:51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

1:53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

1:54 Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

1:55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.

1:56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SỨ MẠNG THĂM VIẾNG

"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em."

(Lc 1,45)

Suy niệm: Một nữ tu Việt Nam đang truyền giáo tại nước Trung Phi cho biết kể từ khi Đức Phan-xi-cô thăm viếng đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Bangui (30.11.2015), xung đột giữa các phe phái tại đây tạm ngưng. Người dân thủ đô mang ơn vị giáo hoàng đã đem lại cho họ món quà hòa bình quý giá. Trong cuộc thăm viếng tại làng Ain-Karim ngày ấy, Đức Ma-ri-a cũng đem lại cho gia đình bà Ê-li-sa-bét món quà vô giá là Đức Ki-tô. Bà Ê-li-sa-bét là người đầu tiên nghe tiếng Đức Ma-ri-a; còn thai nhi Gio-an là người đầu tiên cảm nhận được Đức Ki-tô. Bà nghe bằng đôi tai của thân xác; thai nhi con bà lại nhảy trong bụng mẹ vì vui mừng nhận ra ân sủng cao quý. Bà nhận ra sự hiện diện của Đức Ma-ri-a; còn vị Tiên Hô nhận thức được sự hiện diện của Chúa mình.

Mời Ban: Việc thăm viếng thân tình nào cũng để lại dư âm tình người, tình liên đới, nhất là món quà cao quý là Chúa Giê-su cho người bệnh tật, cô thế cô thân, lơ là, nguội lạnh. Thăm viếng như thế là một hình thức tông đồ giáo dân. Bạn đã xác tín điều ấy chưa?

Sống Lời Chúa: Tôi thánh hóa ngày Chúa nhật bằng cách thi hành vai trò tông đồ giáo dân: dành thời gian thăm viếng người già cả, bệnh tật, cô đơn, nguội lạnh... mình quen biết.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, ngay khi còn trong bụng mẹ, Chúa đã thăm viếng thai nhi Gio-an, đem lại niềm vui, ơn cứu độ cho vị Tiên Hô của mình. Xin cho con ngày hôm nay cũng ý thức và siêng năng thực thi việc thăm viếng mục vụ: đem Chúa, Tin mừng Chúa đến cho những gia đình, anh chị em chung quanh con. Amen.*